

UBND. HUYỆN KHÁNH SƠN	
Số: 4802	ĐẾN
Ngày: 03/12/2021	Chuyển:

BÁO CÁO
CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2021
TẠI KỶ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN LẦN THỨ 4
(NHIỆM KỶ 2021-2026)

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được bảo đảm; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực. Trong kỳ, cơ quan tổ tụng huyện đã tiếp nhận 29 tin báo, trong đó chủ yếu là các hành vi về trộm cắp tài sản và hủy hoại rừng, tội phạm xâm phạm danh dự nhân phẩm. Cơ quan chức năng đã khởi tố mới 16 vụ/08 bị can. Diễn biến của tội phạm phức tạp, vụ án có đồng phạm hoặc thực hiện hành vi phạm tội ở nhiều địa bàn khác nhau; người phạm tội có nhiều tiền án, tiền sự, người ở địa phương khác lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản để thực hiện hành vi phạm tội; tình trạng hủy hoại rừng, tội phạm về ma túy tiếp tục tái diễn.

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Tổng số: 29 tin. Chuyển đi nơi khác: 01. Đã xử lý: 22 tin. Còn: 06 tin đang kiểm tra, xác minh. Ban hành 07 thông báo đồng ý với Quyết định không khởi tố vụ án; 02 yêu cầu chuyển nguồn tin tội phạm.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp, ban hành 02 kết luận có kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT, Hạt kiểm lâm huyện (về chậm có biện pháp tác động đến cơ quan liên quan để khắc phục lý do tạm đình chỉ; chậm yêu cầu định giá tài sản; vi phạm trong giải thích quyền trợ giúp pháp lý, tài liệu trong hồ sơ thiếu sót, không đầy đủ), được chấp nhận.

1.2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự

Tổng số: 18 vụ/16 bị can. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 04 vụ/09 bị can, tạm đình chỉ 04 vụ/00 bị can (vì chưa xác định được bị can). Còn: 10 vụ/07 bị can.

Phê chuẩn 08 Quyết định khởi tố bị can, ban hành 18 yêu cầu điều tra. Xác định án trọng điểm 01 vụ/02 bị can. Kiểm sát 02 vụ thực nghiệm điều tra; 02 cuộc đối chất; 01 vụ nhận dạng, 18 vụ khám nghiệm hiện trường tử thi, khám 04 phương tiện. Tham gia hỏi cung 04 vụ/09 bị can. Ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm đối với UBND huyện Khánh Sơn về tội trộm cắp tài sản, 01 Kiến nghị vi phạm đối với cơ quan CSĐT (về vi phạm trong áp dụng biện pháp ngăn chặn, chậm chuyển tin báo đến cơ quan thẩm quyền), 03 Yêu cầu cơ quan CSĐT bổ sung tài liệu chứng cứ, được chấp nhận. Không để xảy ra đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội hoặc không cấu thành tội phạm.



1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

Tổng số: 04 vụ/09 bị can. Truy tố 04 vụ/09 bị can. Ban hành 04 Cáo trạng, tỷ lệ truy tố 100% vụ án đúng thời hạn, đúng tội, không để xảy ra trường hợp án quá hạn giải quyết. Không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 09/09 bị can đều được Viện kiểm sát tham gia hỏi cung trước khi quyết định truy tố (đạt 100%).

1.4. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự:

Tổng số: 04 vụ/09 bị cáo. Xử lý: Đưa ra xét xử 02 vụ/05 bị cáo. Còn 02 vụ/04 bị cáo. Các vụ án được đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng Cáo trạng. Không để xảy ra các vụ án Tòa án tuyên không phạm tội hoặc xử lý khác quan điểm truy tố. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên Tòa. Phối hợp tổ chức 01 phiên Tòa rút kinh nghiệm. Kiểm sát 02 Bản án, 12 quyết định tố tụng của Tòa án.

1.5. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Kiểm sát 100% việc hoãn thi hành án hình sự, không để xảy ra hoãn thi hành án hình sự không căn cứ pháp luật.

*** Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam**

Kiểm sát việc tạm giữ: Tổng số: 04 người. Xử lý: Khởi tố bị can chuyển tạm giam 04 người. Hiện còn: Không.

Kiểm sát việc tạm giam: Tổng số 17. Xử lý: Chuyển đi nơi khác 06 người để thi hành án. Hiện còn: 11 người.

Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện quý I, II, IV/2021, có sự tham gia phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đã ban hành 03 kết luận, trong đó có 01 Kết luận có kiến nghị khắc phục vi phạm. Ban hành 01 yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Khánh Sơn tự kiểm tra trong quý III/2021, đã kiểm sát báo cáo.

*** Công tác kiểm sát thi hành án hình sự:**

Thi hành án phạt tù có thời hạn: Tổng số: 07 người. Xử lý: ủy thác đi 01 người; chuyển đi thi hành án ở nơi khác 05 người. Hiện còn: 01 phạm nhận chấp hành án tại Nhà tạm giữ.

Thi hành án treo: Tổng số: 20 người. Xử lý: 08 người. Còn lại: 12 người.

Cải tạo không giam giữ, án phạt cảnh cáo: Không.

Kiểm sát 12 Quyết định về thi hành án, 07 giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách. Tham gia 03 phiên họp rút ngắn thời gian thử thách.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại xã Ba Cạm Nam, xã Ba Cạm Bắc, xã Sơn Lâm, xã Thành Sơn, đã ban hành 04 kết luận có kiến nghị khắc phục vi phạm (về tài liệu trong hồ sơ thiếu sót, không đầy đủ; không tiến hành rà soát người chấp hành án treo có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách), được chấp nhận. Ban hành 01 yêu cầu tự kiểm tra tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện Khánh Sơn, đã kiểm sát báo cáo.

*** Công tác kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong Nhà tạm giữ**

Tổng số phạm nhân: 02 người. Đã giải quyết: chấp hành xong 01 người. Hiện còn 01 người đang tiếp tục thi hành án.

1.6. Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan: Không có trường hợp người bị oan.

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Thụ lý kiểm sát việc trả lại đơn: Không.

Thụ lý kiểm sát việc giải quyết tổng số: 60 vụ, việc. Toà án đã giải quyết: 35 vụ việc, trong đó: đình chỉ 07 vụ, xét xử 17 vụ, công nhận thuận sự thỏa thuận của các đương sự 11 vụ việc. Đang giải quyết: 25 vụ việc.

Kiểm sát 40 Thông báo thụ lý vụ việc; 38 Bản án, quyết định sơ thẩm, 11 quyết định công nhận hòa giải thành tại Tòa án. Tham gia xét xử 17 vụ. Chủ động phối hợp cùng Tòa án xét xử 01 vụ dân sự rút kinh nghiệm. Ban hành 01 Công văn đề nghị Tòa án yêu cầu Cơ quan điều tra tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến 08 vụ án tạm đình chỉ. Ban hành 01 Kiến nghị vi phạm tổng hợp đối với Tòa án và được chấp nhận. Không có án bị hủy, sửa. Sơ kết quy chế phối hợp với Tòa án trong công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, HNGĐ.

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Thi hành án dân sự: 89 việc/ 4.356.773.000đ. Số việc đã xử lý, giải quyết: 72 việc/1.129.112.000 đồng. Số việc còn phải thi hành 17 việc/3.227.661.000 đ.

Thi hành án hành chính: Không.

Kiểm sát 89 quyết định về thi hành án dân sự, 02 việc tiêu hủy vật chứng. Tham gia 05 phiên họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự. Tiến hành phúc tra việc thực hiện 01 Kết luận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện, đã ban hành 01 Kết luận. Tiến hành xác minh đối với 08 việc chưa có điều kiện thi hành án. Ban hành 01 Yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện cung cấp các hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án, qua kiểm sát ban hành 01 Kiến nghị vi phạm (về vi phạm thủ tục thông báo thi hành án, chưa hết thời hạn tự nguyện thi hành án nhưng đã tiến hành xác minh, chậm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án), được chấp nhận. Ban hành 01 yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự tự kiểm tra, đã kiểm sát báo cáo.

Sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự với Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:

Công tác tiếp công dân: Không. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn: 06 đơn, đã chuyển 5 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, trả đơn và hướng dẫn 01 đơn. Qua trực tiếp khảo sát, cơ quan tư pháp không có khiếu nại tố cáo về tư pháp gửi đến, không có vi phạm, Viện kiểm sát không tiến hành kiểm sát trực tiếp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chủ động, bám sát kế hoạch công tác đã đề ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xử lý, giải quyết các vụ việc đảm bảo đúng pháp luật. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu: Không có án trả điều tra bổ sung, án hủy sửa, ban hành ban hành 03 Kiến nghị khắc phục vi phạm; 01 Kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm; 07 Kết luận có kiến nghị khắc phục vi phạm (Tăng 05 kết luận có kiến nghị so với

cùng kỳ năm 2020). Kiểm tra 100% các Kiến nghị, Kết luận kiểm sát trực tiếp ban hành năm 2020. Kiểm sát trực tiếp 09 lượt. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp: xác định 01 vụ án điểm, tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm, tiến hành sơ kết 02 quy chế phối hợp.

Giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch vững mạnh.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Tiếp tục thực hiện tốt các loại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác giải quyết các vụ án hình sự. Thực hiện đúng đắn chủ trương của Đảng, của ngành về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra.

Tăng cường công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra đối với những vụ án mới khởi tố, đảm bảo không để xảy ra các trường hợp đình chỉ do không phạm tội, giảm đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Tăng cường chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, bảo đảm việc truy tố của VKS được Hội đồng xét xử chấp nhận. Thường xuyên tổ chức họp, rút kinh nghiệm, theo từng quý để nâng cao chất lượng giải quyết án. Quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ.

Tham gia kiểm sát xét xử 100% các vụ án dân sự đảm bảo có chất lượng, chú trọng công tác lập hồ sơ kiểm sát, kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Có kháng nghị kịp thời đối với những Bản án, Quyết định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, đường lối giải quyết vụ án.

Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại việc thi hành án; đôn đốc đưa ra thi hành những vụ, việc có điều kiện thi hành.

Kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan. Tổng hợp và ban hành được các kháng nghị, kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan trên các lĩnh vực công tác.

Tổ chức sơ kết và ký kết sửa đổi việc thực hiện các loại Quy chế phối hợp.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Huyện ủy;
- Lưu.

